



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2552 หน้า 3

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

เศร้าทั้งชาติ

โดย ชลวิทย์ เจียรจิตต์ ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

**การดกผลึกทางจริยธรรมชั้นต่ำของมนุษย์เกิดจากทัศนคติที่หลุดจากความ
เอื้ออาทร เมตตาแสวงหาทุนคือเงินเป็นหลัก**

**สิ่งที่จริยธรรมทางธุรกิจรับไม่ได้ คือ การทำร้าย 1. ผู้ประสพภัยจากธรรมชาติ
ทุกกรณี 2. ทำร้ายเยาวชน เยาวชนผู้เป็นคนจะสร้างอนาคตของชาติ**

ความเศร้าลึกของผู้เขียนคือ เกิดอะไรขึ้นกับความต่ำทรามชั้นลึกที่แทบคิดก็ผิดแล้ว
การยึดปลากะป๋องเนาให้กับผู้ประสพภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพียงต้องการเม็ดเงิน
โดยไม่สนสำนึกจิตใฝ่ดีที่วิ่งตามมาห่างๆ

การนำนมไร้คุณภาพมาผสมให้เด็กดื่ม เปลี่ยนฉลากหมดอายุ ให้เลยเวลามันคือ
ปัญหาของมนุษย์พันธุ์สันดานต่ำสุดทางจริยธรรม การหาเศษเงินกับสมองเยาวชน
ไม่คุ้มแน่ ไม่มีมนุษย์ในโลกนี้สักคนรับได้ ผู้เขียนไม่มีใครมีทัศนคติเชิงลบเกินประมาณ
แต่วิเคราะห์รอบด้าน สิ่งที่ทำได้กับการกระทำเช่นนี้ คือ ประณามพร้อมแสดงออกถึง
การรังเกียจอย่างเต็มที่

ทำไมคนในสังคมไทยจึงเปราะบางทางจริยธรรมไปทุกที...

ถามอีกที เจ้าหน้าที่เอาจริงกันหรือไม่ ลูกกระนาดตั้งแต่การตั้งโครงการประมวล
โครงการ รับมอบนมให้เด็กดื่ม ประเมินผล หากการดูแลตรวจวัดให้รอบคอบผ่านคอ
หอย เขี้ยวก็เขี้ยว กลั่นมาเป็นน้ำนมให้เด็กดื่มด้วยวัย หากตรวจสอบ ประเมินคุณภาพ
คงไม่มีความเสียหายขนาดนี้

เพียงแค่นม อยากรู้ให้เกิดการแก้ปัญหาเรื่องนี้แล้วยังยืนดังนี้

1. จัดระบบการบริหารจัดการโดยให้โรงเรียน ชุมชน หน่วยงานท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการประเมินตรวจสอบคุณภาพการประเมินจัดการเรื่องนม หรือ อาหารด้านอื่นๆ อย่างจริงจัง เข้มงวด
2. รื้อระบบการจัดซื้อจากศูนย์กลางในทุกระบบเสียที นี่คือการบูรณาการคอร์รัปชันที่ใหญ่ที่สุด (ขาดคอได้เลยนักการเมืองไม่เห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์) หากชุมชนทำไม่ได้ จังหวัดต้องดำเนินการภายใต้กรรมการชุมชน
3. ถือโอกาสตรวจดูแลเรื่องอาหารกลางวัน น้ำดื่ม สุขลักษณะด้านอื่นๆ ที่เม็ดเงินของรัฐลงไปให้กับเด็กทุกระดับ ตรวจดูให้ดี นมดื่มทุกวัน อาหารกลางวันทุกมื้อ เด็กน้ำหนัก ส่วนสูงคงเดิมหรือไม่ หน่วยงานทางโภชนาการสาธารณสุขต้องเข้มงวด
4. หน่วยงานตรวจสอบต้องเข้มงวด ควรตั้งหน่วยงาน ด้านจริยธรรมคอยประเมินคุณภาพ ตรวจสอบประวัติกับคนที่รับเหมาที่เข้ามาเกี่ยวข้องของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อศึกษามาตรฐานของผู้เข้ามาเกี่ยวข้องพันการใช้งบฯหลวง
5. สื่อมวลชนควรมีโอกาสลงเผยแพร่ทำสกู๊ป เรื่อง นมโรงเรียน อาหารกลางวัน สุขลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานของสังคมโลก และถูกต้องเหมาะสมแท้จริงตามเม็ดเงินภาษีที่ลงไปหรือไม่ หากมาเบียดบังของเด็กก็คือ เปรตเดินดิน ต้องนำมาประจานให้ประชาสังคมได้ประณามพฤติกรรมเหล่านี้อย่างรุนแรง

วิถีเดียวที่จะสร้างปรากฏการณ์ การทุจริตคอร์รัปชันที่ไร้ยางอายเช่นนี้คือ อบรมสั่งสอนให้มีสำนึก "รักจริยธรรมทางธุรกิจ" เป็นเรื่องที่ต้องสร้างระดับตั้งแต่ฐานราก รักจริยธรรมต้องมุ่งสู่เด็กเยาวชน คนอนาคตของชาติอย่างหนักแน่น จริงจัง สร้างบาป "ละอายชั่ว กลัวบาป" เป็นหลักการสำคัญที่ต้องผลักดันให้เข้าไปในสำนึกทางจิตใจ

วอนนายอภิสิทธิ์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของมองปัญหา นมบูด ปลากระป๋องเน่า ให้เข้าถึงรากของปัญหา คือการเข้าถึงทุนเงิน ขาดยางอายใส่ซองเน่าบูดให้ผู้ประสบเคราะห์กรรม และเด็กตาต่าๆ ได้ดื่ม

เมื่อเข้าใจปัญหาต้องหาเครื่องมือช่วยการาบเครื่องมือสำคัญคือ การจัดการคนรอบข้างที่หิวเงินกินสำนึก ผู้เขียนหมายถึง ทั้ง ส.ส. นักธุรกิจจอมประมุขทั้งหลาย

ผู้เขียนชื่นชมกับมาตรการข้อแรก เรื่อง จริยธรรม คุณธรรม ทำให้ กรม.มีคุณภาพ บริหารเงินบุญให้ประเทศชาติ ไม่ใช่บริหารเงินบุญ เป็นเงินบาป ทำร้ายอนาคตชาติ เช่น เด็กดื่มนมไร้คุณภาพ คนทำไร้คุณภาพจนเข้าถึงชั้นไร้ยางอาย

คนไทยได้แต่ภาวนา ขออย่าให้เกิดเรื่อง บูด ๆ เน่า ๆ อีกละ

แต่กลางสังหรณ์ซ่อนในใจปัญหาจะไม่หมดไป เมื่อผู้ใหญ่หิวเงินไร้ยางอายยังอยู่ใกล้ ศูนย์อำนาจ นมบูด ปลากระป๋องเน่า เศร้าทั้งชาติจริง ๆ

